
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  21  ธันวาคม  ๒๕๕๘   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
9.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘ อ.เมือง 
๑0.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙ อ.เมือง 
11.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
1๒.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
13.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
14.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
๑6.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
17.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
18.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑9.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
20.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
21.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
22.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
23.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.เมือง 
     (ลาปวย) 
2.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
3.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
4.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
5.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
6.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา  
 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๘.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๙.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๑๐.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
1๑.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.    
1๒.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
1๓.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
1๔.นายประจวบ   รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
1๕.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1๖.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
1๗.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
1๘.ดร.พานิช  พงศพิโรดม  ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน 
1๙.นายสุรพล  สุทธจินดา  ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
๒๐.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
2๑.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
2๒.นายธวัชชัย ใจดี   นิติกร 8 ว 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 

    นานาชาติตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง) 
2๓.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
2๔.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2๕.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
2๖.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุการ 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
2๗.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
2๘.นางสาวสุวรรณา เกตุสินธุ   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2๙.นางสาวศิริภรณ โชติกาญ   เจาพนักงานธุรการ ๒ 
๓๐.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
 
 

3๑.นางสาวคนึงนิตย… 
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3๑.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
3๒.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
3๓.นางสาวหทัยชนก มะริด   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
3๔.นางสาวเกนิกา แยมศรวล  นักพัฒนาชุมชน 5 
3๕.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกร 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๓๖.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
3๗.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธา 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจฯ 
3๘.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
3๙.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
๔๐.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
4๑.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
4๒.นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
4๓.นายวิทยา  สยามไชย  นักพัฒนาชุมชน 5 
4๔.นางสาวนฤมล บัณฑิตยผล  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
4๕.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
4๖.นางวริยา  เวทวงค   นักวิชาการการเงินและบัญชี ๗ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายตรวจฎีกาฯ 
4๗.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ว 
4๘.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
4๙.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
๕๐.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
5๑.นางสาวจินตนา สนอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
5๒.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
5๓.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
5๔.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
5๕.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
5๖.นางสาวเสาวณีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5๗.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๖ว 
5๘.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
5๙.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
๖๐.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
6๑.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.30  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ      เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม   
  จํานวน .......23....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก  

ประกาศสภาองคการบ ริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การ ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕๕๘   ดวยสภา องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง  
เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน
แหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25       
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2552  จึงกําหนดสมั ยประชุมสภาองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ      
สมัยท่ี 4 ประจําป 2558  มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 เปนตนไป และ
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2558     
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
ลงชื่อ  นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม         
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ   สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก  

เปนเกียรติ  มีควา มยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ระยอง เนื่องจาก นายก องคการบริหารส วนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ         
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘ 
ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมื อ
รวมใจของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผม ขอเปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕๘  ครับ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดมีคําสั่ง ท่ี 2617 /2558 ลงวันท่ี          
ประธานสภาฯ 30 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง จางพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผน              
  และการวิเคราะหนโยบาย  สังกัด องคการบริห ารสวนจังหวัดระยอง จํานวน ๑ ราย คือ                  
  นายสุรพล  สุทธจินดา  ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

นายสุรพล สุทธจินดา เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ นายสุรพล สุทธจินดา ไดเขามารับตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ โดยการเขามา

ในครั้งนี้ก็ตองกราบขอบคุณทานนายก อบจ . นะครับ ท่ีไดให โอกาสมารวมงานกับ อบจ .       
ก็ยินดีท่ีจะใชความรูความสามารถท่ีจะทําให อบจ . มีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ยินดีท่ีจะ
สนับสนุนงานของ อบจ. ทุกดานนะครับ สวนตําแหนงสุดทายท่ีผมไดรับราชการอยูคือ ตําแหนง
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ก็จะมีความรูทางดานอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ผ มก็พรอมท่ีจะรับ
ใชสภาฯ แหงนี้ เพ่ือใหงานของ อบจ. ไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายทุกประการ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา  วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใ หทําสําเนารายงานการ ประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ        
  ครั้งท่ี ๖/255๘  เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  เพ่ือตรวจสอบรายงานกา รประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

 

 

ขอ ๑ ท่ีประชุม... 
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    ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ          
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒ มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ  ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี                 
   ๙ พฤศจิกายน ๒55๘ มีจํานวน ๓๘ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
   มาประชุมจํานวน 2๖ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๒ คน  ลาประชุมจํานวน ๑ คน  มีการประชุม
   ท้ังสิ้น  จํานวน ๘ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    
   ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืนๆ ไมมีผูเสนอ 
        โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.   

      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   

     จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา    

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ    
ประธานสภาฯ สมัย ท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอา น

ลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหา รสวน

จังหวัดระยอง  สมัย วิสามัญ  สมัย ท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัย วิสามัญ  สมัย ท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

    รับรอง           จํานวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......3........คะแนนเสียง 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง สวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
           ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเป ลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป 
  หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ใหเบิกตัดปได      
  หรือขยายเวลาเบิกตัดป     

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

เนื่องจากวันนี้เรามีการประชุมอยูหลายญัตติ ผมจะขออ นุญาตทานประธานสภาฯ มอบหมาย
ใหทานรองนายก อบจ .ระยอง เปนผูนําเสนอ และถามีทานสมาชิกสภาฯ สอบถามก็ยินดีตอบ
ขอสอบถามทุกประเด็น ขอบคุณครับ    

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
  ในวาระนี้ขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกใบแทรกเพ่ิมเติมนะครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสารเพ่ือใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมั ติโอนงบประมาณ
รองนายก อบจ.(๒) รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2558 ดังนี้  

      โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 

 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง          รายการท่ี 7 
 โอนเพ่ิม 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 -  ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง       รายการท่ี 4 
 โอนลด  (ใบแทรก ) 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       รายการท่ี ๑ 
 โอนเพ่ิม  
 -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       รายการท่ี ๒ 

จึงขอเสนอ... 
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     จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2558 
  ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ  ขออภิปราย
  เพ่ิมเติมนะครับ รายการท่ี 7 เปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวาง        
  ทอระบายน้ํา สายเกาะพรวด ซอย 4 (ชวงท่ี 2) ตรงนี้ทางกองชางไดเขาไปตรวจสอบแลววา
  ถนนชวงนี้ทางเทศบาลเชิงเนินไดดําเนินเรียบรอยแลว เราก็ตองโอนลดในสวนของงบท่ีทําถนน
  มาอยูในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 4 เปนคาปรับปรุงซอมแซม     
  สนามกลางกีฬาจังหวัดระยอง ซ่ึงเดิมตั้งไว 13,000,000 บาท และไดกันเงินแบบไมกอหนี้
  ผูกพัน เปน เงิน 6,606 ,400 บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ 2,135 ,000 บาท รวมกันเงินแบบ        
  ไมกอหนี้ผูกพันเปนเงินท้ังสิ้น 8,741,400 บาท ก็เรียนใหท่ีประชุมใหรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจส อบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม   
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....22......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
      สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวา ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    อนุมัติ            จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ         จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .......3........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ญั ตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณข ององคกรปกครอง สวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒          
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  

รองนายก อบจ.(๒) ทุกทาน ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน           รายการท่ี 31 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 -  ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      รายการท่ี 4 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร           รายการท่ี 4  

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ . 255 8 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง          
ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ในญัตตินี้คือ ปงบประมาณ  
นายก อบจ. ๒๕๕๘ ผานไปแลว ตอนนี้เราอยูในงบประมาณป ๒๕๕๙  ถามตอไปวามีปญหาเรื่องความชัดเจน 

ของถอยคํา มีการเปลี่ยนแปลง ตองผานทางสภาฯ แหงนี้ สวนจํานวนเงินและวงเงินเทาเดิม     
ในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจายประจําป ๒๕๕๘ วงเงินไมเพ่ิม
ทุกอยางไมเพ่ิม จึงขอเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๒๒......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิก สภา ฯ ทานใดเห็นควร  ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุมัติ           จํานวน .......๒๐......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .........๒........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ป ริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒          
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กอนจะเริ่มญัตติ
รองนายก อบจ.(๒) ในวาระท่ี ๕ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ แจกเอกสารเพ่ิมเติม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ อนุญาตครับ เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสาร 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานสมาชิกสภาฯ วาในระเบียบวาระท่ี ๕ ท่ีไดจัดสงใหทานไปอานกอนนั้น    

รองนายก อบจ.(๒) วาระท่ี ๕ ขอเปลี่ยนเปนเอกสารชุดใหมท้ังหมด เนื่องจากเอกสารชุดเกาเปนการรวบรวมโครงการ 
จากแผนงาน ตางๆ แตไดมีกา รคืนโครงการ คือ โครงการท่ี ๙๔/๓  ท่ีเสนอกับทานไปเปน
โครงการกอสรางปรับปรุง ขยายถนน อบจ . ระยอง ๐๑๑๐ สายบานยายจั่น- บานสังขฤกษ 
อําเภอเมืองระยอง ภายหลังเราไดทราบวาทางหลวงชนบทไดจัดซ้ือจัดจางเรียบรอยแลว ซ่ึงจะ
ซํ้าซอนกับท่ีเราจะนําเขาในสภาฯ วันนี้ จึงขอเ ปลี่ยนเอกสารในระเบียบวาระท่ี ๕ ชุดใหม
ท้ังหมด 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 

โอนลด 
 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งบดําเนินงาน... 
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 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

 -  ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1,15 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 1 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร                    รายการท่ี 5,6,7, 

9,17,18,19,20 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป  รายการท่ี 2 
โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 1 
โอนลด 
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 31,32, 33,34 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํารวจ   รายการท่ี 3 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 4,5 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 5 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 
 

แผนงาน... 



- ๑๒ – 
 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาวัสดุ     รายการท่ี 11 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป  รายการท่ี 3 
- ประเภท คาครุภัณฑกีฬา    รายการท่ี 2 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 1 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 44,45 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 94/3 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 2,3 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ระเบียบวาระท่ี ๕ จะขออนุญาต
นายก อบจ. ทานประธานสภาฯ ในการแกไขเปลี่ยนแปลง เปนเรื่องของงบประมาณป ๒๕๕๙ ขณะนี้เราบริหาร 

งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดมาหลายป เราตองมีประสบการณ เราตองมีการปรับ
แผนวา ในงบประมาณป ๒๕๕๙ เราจะตั้งไวตามท่ีรั ฐบาลตองการ เช น เรื่องภัยแลง เราตั้งไว 
๕๐ ลานบาท ก็จะมีการมาแกไขเรื่องการทําฝาย ขุดสระ อันนี้เปนแนวทางในการแกไขปญหา
ภัยแลง โดยใชเงินจากงบประมาณ ๕๐ ลานบาท ความจริงแลวเรื่องนี้ทางผูวาราชการจังหวัด
ระยอง และทางรัฐบาลแจงเราวาใหเตรียมไวในป ๒๕๕๙ เพราะเกรงวาจะ มีปญหาเรื่องภัย
แลง เพราะฉะนั้นอันไหนท่ีมีแบบมีแผนท่ีชัดเจน เราก็ตั้งจายเปนรายการใหมและพรอม       
ในการทําวิธีจัดซ้ือโดยผานกระบวนการ มีเงินมาเม่ือไหรทําทันที เพราะถาไมทําอยางนี้  
 
 

รอเงินมา ...  



- ๑๓ -  
 

รอเงินมา พอไดเงินมาและก็จัดการเรื่องเอกสารและการปร ะมูลจะไมทันกับปญหาภัยแลง   
อีกสวนหนึ่งท่ีตั้งไวเปนคาใชจายเรื่องบริการ อันนี้ตั้งไวหนึ่งรอยกวาลานบาท เราเห็นวาอะไรท่ี
เปนประโยชนสามารถท่ีจะมาแกไขปญหาไดก็จะมาตั้งจายเปนรายการใหม โดยการปรับลด
วงเงินและตั้งจายเปนรายการใหม ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติก็จะ
ดูไดวารายการท่ีโอนลดก็คือกอนท่ีเราตั้งรายการไว คือรายการซ่ึงบริการและรายการเพ่ือภัย
แลง  ก็จะปรับลดลงมา จะนํามาเพ่ิมในรายการท่ีจําเปน เชนเรื่องลิขสิทธิ์ เครือขายเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ก็จะอยูในรายการท่ี ๓๑, ๓๒, ๓๓ และ ๓๔ เปนเรื่องเล็กๆนอยๆ และใน
รายการใหญท่ีผมขอแกไขจะขออธิบายวา โครงการท่ี ๙๔/๓ ถนนท่ีตั้งไว ๕๕ ลานบาท คือ
ถนนสายบานยายจั่น-บานสังขฤกษ ท่ีเราตองยกเลิกโครงการนี้ก็เพราะวาเดิมผูประกอบการ
ทางนิคมมาพบเราหลายครั้งวานโยบายรัฐบาลตองการผลักดันใหมีนิคม อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของกับยางพารา และในนิคมอุตสาหกรรมนี้มีเสนทางท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวน
จังหวัด ซ่ึงตอ งใหองคการบริหารสวนจังหวัด เปนคนขยายทาง  รองรับนิคมอุตสาหกรรมของ
เขา  ผมเลยตอรองไปวาในเม่ือรัฐบาลมีนโยบายก็ควรท่ีจะใหโครงการนี้กับรัฐบาลและรัฐบาลก็
ใหเงินกับองคการบริหารสวนจังหวัด เราทําแบบและราคากลางสงใหเขา เพ่ือใหเขาไปขอ
งบประมาณกับรัฐบาล ปรากฏวาเราเช็คลาสุดในขณะท่ีเราตั้งงบประมาณไปแลวเพ่ือสนับสนุน
เขา เนื่องดวยเห็นวามีความจําเปนเก่ียวกับการทําถนน การทําอุตสาหกรรม ปรากฏวาท่ี
รัฐบาลใหมาท้ังหมดรวมถนนของ อบจ. ไวแลว แตไมไดใหเงิน อบจ. เอาเงินไปใหกับทางหลวง
ชนบท ซ่ึงจริงๆ แลวตามหลักไมได ถาทางหลวงตองไดในทางหลวงชนบท ถาใหทาง อบจ .    
ก็ตองให อบจ . เพ่ือท่ีจะไดไปทําแตอาจจะมีการคุยกันก็เลยรวมกันไปหมดเลย กลายเปนวา
ทางหลวงชนบทขณะนี้ไ ดงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนโครงการเรื่องถนนของทางหลวง
ชนบทและถนนของ อบจ . ดวย เขาไมไดแจงเราเลย ถาเราไมตรวจสอบใหดีและไปตั้ง
งบประมาณก็อาจจะซํ้ากันได แตผมใหกองชางไปตรวจสอบแลวเปนไปไดไหมท่ีเขามาใหทํา
ถนนในทางถนนของเรา ทางทานรองชาญชัยก็ยืนยันวาใช ไดตรวจสอบไปทางหลวงชนบทแลว
ก็บอกวาใช มาทําในสวนของเราและไมไดบอก เราเลย เราเลยจําเปนตองถอนในโครงการ นี้     
ผมขอบคุณทางสภาฯ แหงนี้ท่ีจะชวยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลและโครงการท่ีเปน
ประโยชนท่ีเก่ียวกับยางพารา ตอไปเราก็จะไปดูถนนท่ีเปนประโยชนท่ีคนใชเยอะข้ึน ถือโอกาสนี้
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภา ฯ สวนรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีใหดู จะเห็นวา
เรามีการปรับแผนท่ีใชเงินไดเลย หมายถึงมีความจําเปน คือโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
บานคาย มีผูปกครองมาสงเด็กทุกวันเชาเ ย็นแตท่ีจอดรถไมมีและคับแคบ ผมเห็นวาเรื่องนี้อยู
ในอํานาจหนาท่ีของเราเพราะฉะนั้นท่ีเรามีความพรอมเราขออนุญาตผานทางสภาฯ และรอ
เงินก็จัดซ้ือจัดจางเลย เพ่ือท่ีจะทําใหผูปกครองมีท่ีจอดรถเพียงพอและปนี้ก็จะมีเด็กนักเรียน
เพ่ิมอีกทําใหเราตองมีการขยายพ้ืนท่ีในการรองรับ เรียนทานประธานสภาฯ และท านสมาชิก
สภาฯ วาอันนี้คือการบริหารดวยความจําเปนและมองวาตองมีความพรอมใหเร็วท่ีสุด ไมอยาก
ติดขัดเรื่องสภาฯ หมายความวา พอเราดําเนินการก็ยังไมไดเขาสภา ยังไมไดอนุมัติ พออนุมัติ
แลวก็ตองไปจัดซ้ือจัดจางอีกสองสามเดือน อยางนี้ครับเลยถือโอกาสนี้ในการรวบ รวมเสนอ
ทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ เพ่ือโปรดใหความเห็นชอบตอไปครับ 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 



- ๑๔ - 
 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒๑.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุ มัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบป ระมาณรายจายประจําปง บประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน .....๒๐.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......๑........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบโอน โครงการกอสรางขยายเขตประปา ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา และองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลตําบลมาบขา  

         (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)     

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ขอ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการ

ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุ เสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
  (๓) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หนวยงานอ่ืน      

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอ
กันดวย 

ฯลฯ 
ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท

ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหา รราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายปยะ... 



- ๑๕ – 
 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี ๒          
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและทานสมาชิกสภาฯ               
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

ขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน  ตามท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557 และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 7/2557 อนุมัติเม่ือวันท่ี 11 
มีนาคม 2557 เปนโครงการขยายเขตประปาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา 
และองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  เปนเงิน 
20,000,000.-บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยบริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด ผูรับจาง 
ตามสัญญาจางเลขท่ี กพ .14/2558  ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 วงเงินตามสัญญาจางเปน
เงิน 19,920,000.-บาท (สิบเกาลานเกาแสนสองหม่ืนบาทถวน) คณะกรรมการตรวจรับงาน  
เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 และเทศบาลตําบลมาบขา แจง ความประสงค ขอรับ โอน
โครงการดังกลาว เพ่ือจะไดเริ่ม ดําเนินการผลิตน้ําประปาอยางเปนระบบจายใหกับประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีอยางครอบคลุมและลงทะเบียนคุมครุภัณฑเพ่ือสะดวกตอการดูแล บํารุงรักษา    
ในการใชงานตอไป  จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณา    
ใหความเห็นชอบในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เรื่องการถายโอน
นายก อบจ. ทรัพยสินใหกับหนวยงานอ่ืน หนังสือของเทศบาลตําบลมาบขา เรื่องเดิมมีอยูวาเทศบาลตําบล 

มาบขาใชน้ํา คือซ้ือน้ําจากอีส ทวอเตอร และก็ผลิตน้ําจายใหกับเทศบาลตําบลมาบขา โดยมี
ตนทุนแพงซ่ึงเทศบาลตําบลมาบขาก็ขายน้ําถูกมาก เนื่องจากกลัววาจะกระทบกับพ่ีนอง
ประชาชน ประกอบกับมี วิทยาลัยเทคนิคบานคายอยูท่ีตําบลหนองละลอกซ่ึงเปดมานานแลว
และก็ใชน้ําของอีสทวอเตอร ไมไดใชน้ําประปา ตอมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือมา
เปดข้ึนท่ีนั่นอีก และมีเด็กเขาเรียนแลวขณะนี้ไดรับตัวเลขท่ีชัดเจนหกพันกวาคน และมีป 
๒๕๖๑ จะมีเด็กนักเรียนมากกวาหม่ืนคนเปนปญหามากวาไมสามารถใชน้ําประปาท่ีอยูโดยซ้ือ
จากอีสทวอเตอรได จึง ทําเรื่องมายังองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาฯ แหงนี้เปนผูอนุมัติ
งบประมาณใหเขายี่สิบลานในปงบประมาณป ๒๕๕๘ และดําเนินการกอสรางโดยมีการขุดสระ 
ขยายสระน้ําของนิคมและขุดลึกลงไปอีก และทําระบบกรองน้ํา วางทอไปยังเทคโนโลยีพระ
นครเหนือซ่ึงอยูติดกับ วิทยาลัย เทคนิค บานคาย ปรากฏวาสิ่งท่ีเราทําแลวนี้ ในการบริหาร
จัดการถาเราไมยกใหหรือมอบใหเทศบาลซ่ึงเขามีหนาท่ีอยูแลว เราก็มีหนาท่ีไปใสน้ํา           
ใสสารเคมี ผมคิดวา เราไมตองการเชนนัน้เรานาจะมีหนวยท่ีสนับสนุนเขา งบลงทุนของเทศบาล
ตําบลมาบขามีนอยถาเราไมสนับ สนุนเขาก็คงทําไมไดแตถาเราทําเสร็จและยกใหเขาโดยใช     
สระท่ีเราขุดใหไปเรื่อยๆ จนกระท่ังแลงมากๆ น้ําไมพอและหันไปใชน้ําของอีส ทวอเตอร      
ในชวง ภัยแลง ก็ไมนาจะกระทบ เพราะสวนใหญสามารถใชน้ําจากแหลงน้ําท่ีเราทําไวใหได 
         
 

 
ผมและทาน... 



- ๑๖ – 
 

ผมและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติหลายคนไดรวมกันตรวจสอบโครงการนี้มาแลว ผมเรียน
วาลาสุดผมไดเจอทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือก็ชมเรื่องน้ําท่ีใชอยูขณะนี้ ถาไมมี
น้ําเราเขาก็ไมมีน้ําใชเขาทําเรื่องไปท่ีการประปาสวนภูมิภาคใหขยายเขตมาทางมหาวิทยาลั ย 
ทางประปาคิดมารอยกวาลาน เขาจึงตองมาหาเรา เราก็สํารวจและลงทุนยี่สิบกวาลานบาท  
ในหนึ่งปใชไดแปดถึง สิบเดือน อีกสองเดือนก็ไปซ้ือน้ํากับอีส ทวอเตอรเราก็คงไมเก่ียวให เปน
หนาท่ีของเทศบาลตําบลมาบขา ในครั้งนี้เราทําเสร็จแลวเรามอบใหเขาแตในทางนิตินัยเรายัง
ไมไดมอบ วันนี้เราพรอมสมบูรณ ก็คือผมนําเรื่องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยผานสภาฯ 
แหงนี้ใหมติเห็นชอบ  ตามคําขอของเทศบาล ตําบลมาบขา เม่ือเรามีมติครบถูกตองเราก็ ยกให
เขาไปเปนผูดําเนินการซอม ซ้ือสารเคมี บริการจัดการ เก็บคาน้ํา เราก็หมดสิ้นท่ีจะไปดูแล 
สวนเรื่องสั ญญากับผูรับเหมา  ก็เปนเรื่องท่ีตองมาซอมแซมตามระเบียบสัญญา ผมเรียนวานี้  
คือสิ่งท่ีอยากอธิบายใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบถึงแนวทางและ  
การจัดการ แกปญหาไดท้ังสองแหง คือเ ทศบาลตําบลมาบขาและตําบลหนองละลอก             
ซ่ึงวิทยาลัย เทคนิค  บานค ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนืออยูในเขตบานคาย    
เราทําคาบเก่ียวก็ไดประโยชนท้ังสองแหง ถือโอกาสนี้เรียนทานประธานสภาฯ และทาน
สมาชิกสภาฯ ดวยความเคารพ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรื่องงบประมาณท่ีอุดหนุนกับทองถ่ินตางๆ ในรูปแบบของการจัดการผมเห็นดวย
เพราะวาเราเปนองคกรท่ีใหญกวามีงบประมาณมากกวา แตสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากสอบถาม
เพ่ิมเติมในเรื่อง MOU ขอที่ ๔ ที่เขียนวา กรณีท่ีมีปญหาหรืออุปสรรคเกิดข้ึนในการดําเนินการ
ตามโครงการนี้ ท้ังสามฝายตกลงท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรคใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว   
สิ่งท่ีผมจะเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวาในระหวางของการจัดซ้ือจัด
จางฯ และผูรับเหมาทํางานขยายเขตประปามีปญหาอะไรแจงมาทางเราบางหรือไมครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ. 
ประธานสภาฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ในสวนนี้ ท่ีเราตกลงเปนขอตกลงเบื้องตนวาถาเราไป
นายก อบจ. ดําเนินการแลว เขาตองมาชวยในเรื่องอะไรบาง เปนการเริ่มตนกระบวนการ ในวันนี้ถาเราโอน 

ไปใหเขามันก็จบ หมายความวา MOU ก็ตกไปเพราะเขาตองมารองรับ ทรัพยสินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยท่ีเราผานสภาฯ  เพราะฉะนั้นเวลานี้เรากําลังจะตัดปญหาวาถาเราไมโอน
ไปอยางถูกตอง คนรับเขาจะตั้งงบประมาณไปเสริมไมไดเลยเพราะยังเปนทรัพยสินของ อบจ . 
อยู ถาเราจบสภาฯ และมีหนังสือไปถึงเขา กระดาษใบเดียวท่ีผานนี้ถาเขาจะไปตั้งงบประมาณ 
สารเคมีหรือทําอะไรก็ไดหมด เรื่องขอตกลงเบื้องตนเขาทําทุกอยางดูแลอยางดี เขาสนใจ
เพราะเขาไดประโยชนมาก เขาไมตองลงทุนยี่สิบลาน เวลานี้ทรัพยสินทุกอยางครบ เขาผลิต
น้ําขายแลว คือตนทุนไมตอ งมาหัก เขาขายน้ําก็ไดเงินเลย เขาเลี้ยงตัวเองไดเขาอยูได เขามี
แผนกประปา เขาไดประโยชนมาก ผมคิดวาตามท่ีเราประสานงานกันมาก็ไมติดขัดอะไร     
เขาสนใจดีมาก 
 

 
นายเศรษฐา... 

 



- ๑๗ – 
 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๒....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนโครงการกอสรางขยายเขตประปา ในพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา และองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลตําบลมาบขา 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไม เห็นชอบโอน โครงการกอสรางขยายเขตประปา ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา และองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก อําเภอ
บานคาย จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลตําบลมาบขา 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโอน โครงการกอสรางขยายเขตประปา ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา และองคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก 
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับเทศบาลตําบลมาบขา 

   เห็นชอบ  จํานวน ........๒๑....... คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน ..........-......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ..........๑........ คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนอาคารเรียนและส่ิงปลูกสรางใหโรงเรียนในเขต
อําเภอตางๆ และเทศบาลตําบลบานปลวกแดง  จํานวน 22 โรงเรียน 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางอุมา  วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
เลขานุการสภาฯ    ทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 

ขอ 150 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใช ราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

 ฯลฯ 
(3) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินหนวยงานอ่ืนซ่ึงมี

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน            
สาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎ ากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอ
กันดวย 

 ฯลฯ 
ขอ 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท

ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

 
 
 

นายเศรษฐา... 



- ๑๘ – 
 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน                  

รองนายก อบจ.รย  ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริ หารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอ ญัตติ        
 ขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบ                 
โอนโครงการกอสรางอาคารเรียนแล ะสิ่งปลูกสราง ใหโรงเรียน ในเขตอําเภอตางๆ และเทศบาล             
บานปลวกแดงท่ีกอสรางในปงบประมาณ พ .ศ. 2556 –  2558 ตามบัญชีรายละเอียดแนบทาย      
เพ่ือไปดูแลและบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน       
จํานวน  22  โรงเรียน  ดังนี ้

 1. อําเภอเมืองระยอง  จํานวน  13   โครงการ 
 2. อําเภอบานฉาง จํานวน   2    โครงการ     
 3. อําเภอเขาชะเมา จํานวน   4    โครงการ 
 4. อําเภอบานคาย จํานวน   1    โครงการ 
 5. อําเภอปลวกแดง จํานวน   2    โครงการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ              
ในการโอนทรัพยสินดังกลาวตอไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ                 
นายก อบจ.รย. ระเบียบวาระท่ี 7 ก็คลายๆกับระเบียบวาระท่ี 6 ทานประธานฯ และทานสมาชิกฯ ก็ทราบนะครับ 

ภายใน 1 ป มีโรงเรียนท้ัง สพฐ . และทองถ่ินท่ีบริหารจัดการโรงเรียนเอง ของบประมาณมายัง
องคการบริหารสวนจังหวัดเยอะมากนะครับ นี่เปนแคสวนหนึ่งท่ีเราจะมอบทรัพยสินกลับไปให
กลับโรงเรียนและสังกัดท่ีสามารถไปบริ หารจัดการของตัวเองได ผมเรียนวาการท่ีเราใหเงิน
โรงเรียนในแตละปมันยากดวยระเบียบ กฎหมายตาง ๆ  เราก็แกไขปญหาโดยทางออมมาตลอด 
โดยจะเห็นไดวาเทศบาล หรือ อบต . ท่ีมีเงินเยอะๆ อยางเชน ปลวกแดง , มาบยางพร ก็ไมไ ดให
โรงเรียนเลยแมแตบาทเดียว เพราะเคาอางวาไมมีกฎหมาย ระเบียบอะไรท่ีทําใหเขาทํา การศึกษา
ใน สพฐ. ไดแตเราก็ไมไดเอาระเบียบมาเปนตัวจํากัดในเรื่องขอการศึกษา เราก็มีทางหลบทางไหน 
เชน โรงเรียนมอบพ้ืนท่ีมาใหเรา เราทําอาคารเสร็จมอบอาคารคืนไปตลอดระยะเวลาท่ีทํามา
เพียงแตวาสิทธิ์ท้ังหลายก็เปนขององคการบริ หารสวนจังหวัดระยอง ถาใครจะซอ มแซมก็ยังเปน
ภาระของเราอยูดี ถาเราดูกฎหมาย ระเบียบฉบับนี้แลว ใหอํานาจสภาฯ เห็นชอบถายโอนไป
เพราะฉะนั้นโรงเรียนจะทอดผาปามาปูกระเบื้อง มาเปลี่ยนหลังคา มาทําหองน้ําเพ่ิม เขาสามารถ
ทําไดเลยไมตองมาขออนุญาตเรา และสุดทายแลวถา มันมีปญหาอะไรเก่ียวกับอาคารนี้เราไมตอง
มารับผิดชอบ เปนเรื่องท่ีผูรับมอบตองไปดําเนินการจัดการไปตามระเบียบเปนอํานาจหนาท่ี   
ของแตละหนวยงานท่ีมารับผิดชอบแทนเราไป เพราะฉะนั้นนี่เปนสิ่งหนึ่งท่ีระเบียบเปด    
ใหเราทํานี่เปนทางท่ีกระจายอํานาจถาโรงเรียนเขามีคนเรียนเยอะเขาจะติดแอร หรือปรับพ้ืนหอง 

 
 
 

ปูกระเบื้อง... 



- ๑๙ – 
 

  ปูกระเบื้อง เขาสามารถทําได เราก็ทําเรื่องเขาสภาฯ ถาสภาฯ เห็นชอบก็ทําหนังสือไปวาเราโอน
ทรัพยสินใหเขาแลว เขาก็ไปดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามสิ่งท่ีเขาตองการ อันนี้จะเปน
ประโยชนกับโรงเรียนในแตละโรงเรียนท่ีเราไปลงทุนไวใหเขาและเขาก็ไปพัฒนาของเขาเองไดไม
เปนภาระอะไรของเราตลอดไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ       ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ี ประชุมวาครบ

จํานวนเปน  องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22........ คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ โอนอาคารเรียนและสิ่ง ปลูกสรางใหโรงเรียนในเขต

อําเภอตางๆ และเทศบาลตําบลปลวกแดง จํานวน 22 โรงเรียน  โปรดยกมือข้ึนครับ 
สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ โอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสรางใหโรงเรียนในเขต

อําเภอตางๆ และเทศบาลตําบลปลวกแดง จํานวน 22 โรงเรียน  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโอนอาคารเรียนและส่ิงปลูกสรางใหโรงเรียน                
ในเขตอําเภอตางๆ และเทศบาลตําบลปลวกแดง จํานวน 22 โรงเรียน   
 อนุมัติ           จํานวน ......21.....คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง  เพ่ือทราบ 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ประจําป 2558 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางอุมา  วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาอ งคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถ่ิน พ.ศ. 2558  

  ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามแ ละประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
ประธานสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําป 2558 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒          
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน                  

รองนายก อบจ.รย  ผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการติดตาม 
 และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําป 2558 
 

ดวยระเบียบ ... 



- ๒๐ – 
 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ขอ 29(3) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศ
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร           
สวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ไดทราบตามวีดีทัศนตอไป 

วีดีทัศนรายงาน   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง นําทีมบริหารโดยทานปยะ  ปตุเตชะ ซ่ึงไดกําหนด 
ผลการติดตามฯ นโยบายการบริหารงานท่ีชัดเจน เปนไปตามแผนพัฒนาสามป  ท้ังนี้เม่ือมีการนํานโยบายไป

ปฏิบัติก็ตองมีการติดตามประเมินผล เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน  ดังนั้น จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ซ่ึงทําหนาท่ีอยางเขมแข็งตอเนื่องท้ังป โดยสามารถรายงานการติดตาม
ประเมินผลได ดังนี้ 

๑. ผลประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป  พบวาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สามารถดําเนินการได คิดเปนรอยละ 97 ซ่ึงในสวนนี้ไมสามารถดําเนินการ
ไดคะแนนเต็ม เนื่องจาก แนวทางท่ีกําหนดใ นแตยุทธศาสตร มีท้ังหมดจํานวน 42 แนวทาง 
แตสามารถนํามาปฏิบัติไดเพียง 27 แนวทางเทานั้น 

๒. ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง โดยใชระบบ E-plan ในการประเมิน จํานวน 2 ประเด็น พบวา 
   2.1 ผลประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาจัดทําเปนแผนดําเนินงานตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย               
ประจําป 2558  พบวา สามารถดําเนินการได รอยละ 66.06 
   2.2 ผลประเมินความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ ในแผนดําเนินงาน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558 พบวา สามารถดําเนินการไดรอยละ 
54.45 ซ่ึงปญหาและอุปสรรค ท่ีทําใหการเบิกจายงบประมาณลาชาเกิดจาก 
   1. ตองดําเนินการทบทวนราคากลางใหม เนื่องจากคาน้ํา มันเชื้อเพลิง
ปรับตัว 
   2. ผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด และยินยอมจาย
คาปรับผิดสัญญา 
   3. การจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร และการดําเนินการเก่ียวกับเงิน
อุดหนุนใหกับหนวยงานอ่ืน ตองใหอนุกรรมการระดับจังหวัดแตละคณะ เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ซ่ึงการประชุมในแตละครั้งไมมีการกําหนดเวลาท่ีแนนอน จึงทําใหการจัดซ้ือเปนไปดวยความ
ลาชา 
 3. ประเมินประสิทธิผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง โดยจะประเมินโครงการท่ีโดดเดนนาสนใจ และเปนโครงการท่ีสําคัญท่ีสามารถ
แสดงถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลว ของแตละยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวได ประกอบไปดวย 
8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑... 



- ๒๑ – 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถดําเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร
กา รพัฒนาไดเปนอยางดี เชน โครงการวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป          
พ.ศ. 2557  ซ่ึงโครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามของไทย รวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวในชวยเทศกาลปใหม ใหกับพ่ีนองประชาชนชาว
ระยองโด ยในปนี้ทําพิธีเปดท่ีบริเวณลานสักการะองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทําให
สามารถดึงดูดประชาชนท่ีเดินผานไปมา สรางบรรยากาศตื่นตาตื่นใจชวนติดตาม รวมท้ัง
ภายในงานมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานไดเปนอยางดี 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาและสงเสริมการทอง เท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล
และยั่งยืน เชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย โดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง มุงหวังท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนระยองให
อยูดีมีสุข โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิ นภายในอําเภอบานคาย 
ในการบริหารจัดการอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย รวมท้ัง ดําเนินการในดานโครงสราง
พ้ืนฐานใหพรอมใชงาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่ งแวดลอมและ     
การพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกัน ซ่ึงนอกจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จะดําเนิน
โครงการศูนยกําจัดขยะครบวงจรแลว ยังมีการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอีกหลายโครงการ 
เชน โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติและปาชายเ ลน ซ่ึงเม่ือดําเนินการแลว พบวา สถานท่ี
ดังกลาวจะเปนพ้ืนท่ีปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางความสมดุลใหพ้ืนท่ีไดเปน
อยางดี  
  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม (ระยอง ) อยูดีมีสุข 
โดยยุทธศาสตรนี้มุงเนนพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน เชน โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ โครงการรวมพลังสตรีระยอง เนื่องในวัน
สตรีสากล และโครงการสรางภูมิคุมกันชีวิตใหวัยรุนและเยาวชน   
  ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและขอมูลขาวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยุทธศาสตรนี้เปนการพั ฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหมี
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน เชน การเขาออกอาคารสํานักงานของบุคลากร และโครงการ
สรางความม่ันใจในการเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน องคการบริหารสวน                   
จังหวัดระยอง มุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะถนนเปนเสนทาง
เชื่อมโยงการคมนาคมขนสง ท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทองเท่ียว             
เชน โครงการปรับปรุงถนนสายบานเนินพูนศิลป –  บานโพธิ์ไทร อําเภอแกลง และโครงการ
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกค อนกรีตสายพลงชางเผือก –  ทะเลนอย เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ตอเนื่องกับตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง  ซ่ึงเสนทางดังกลาวสามารถใชเปนเสนทางไปสู                            
สะพานประแสสิน ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๗... 



- ๒๒ - 
 

   ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยางยั่งยืน                             
เปนยุทธศาสตรท่ีตองรวมกันแกไขปญหาในทุกภาคสวน องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
ไดดําเนินการขุดลอกคลอง เพ่ือขยายพ้ืนท่ีในการกักเก็บน้ํา รวมท้ังขยายทางน้ําใหไหลผานไ ด
สะดวกยิ่งข้ึน เชน โครงการขุดลอกคลองตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง และโครงการกอสราง
ฝายกักเก็บน้ํา ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนตน 

   ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนสงเสริมพัฒนาอาชีพ ในชุมชน สรางมาตรฐานเพ่ิมรายได                         
ท้ังดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เชน โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ศักยภาพผูนําชุมชนภายในจังหวัดระยอง เปนโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน                   
กลุมอาชีพตาง ๆ ใหมีความรูเปดโลกทัศนใหกวางข้ึน และโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลผลไม
ประจําจังหวัดระยอง โดยจัดงานเปนรูปแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการและอําเภอตางๆ เปน
ประจําทุกป  ซ่ึงในปนี้ผลไมออกผลผลิตนอย จึงทําใหราคาผลไมสูงเปนอยางมาก ลักษณะการจัด
งานจึงมุงสงเสริมใหประชาชนมาทองเท่ียวจังหวัดระยอง เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไดผลเปนอยางดี 

   ท้ังนี้ในปงบประมาณ 2558 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ยังไดรับคัดเลือก
ใหไดรับรางวัล อปท . ดีเดนดานการปองกันการทุจริต จาก ปปช . ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใสภายใตการบริหารงานของทานนายกปยะ  ปตุเตชะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ    ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  

ท่ีประชุม       รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ   

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผม นายหมอขวด 
เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๕ อําเภอแกลง เก่ียวกับ เรื่อง
เม่ือสั กครู ขอเรียนถามวาท่ีทางอีส ทวอเตอรขายน้ํา ไมทราบวานําน้ําท่ีไหนมาขายครับ     
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ 
ประธานสภาฯ          

นายปยะ ปตุเตชะ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                           
นายก อบจ. กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมเรียนว า                  
  อีสทวอเตอรคือบริ ษัทบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออก เขาไดสิทธิ์พิเศษโดยมติ  ครม .    
  ใหใชน้ําจากอางเก็บน้ําได เชน ไดรับอนุมัติใหใชน้ํา จากอางเก็บน้ําประแสร                 
  80 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงไดเก็บกักน้ําไว 200 ลานลูกบาศกเมตร และปจจุบันอางเก็บน้ํา
  ประแสรไดเพ่ิมระดับการกักเก็บน้ํา  อางเก็บน้ําดอกกรายก็เพ่ิมระดับการกักเก็บน้ํา เนื่องจาก        
  น้ําไมพอใช มีการออกแบบเสริมสปริงเวยข้ึน ยกระดับน้ําใหเก็บไดมากกวาเดิม เพราะน้ํามีอาง 

   

 

อยูแคนี้... 



- ๒๓ – 

 
 อยูแคนี้แตปริมาณการใชน้ํา ใชมากข้ึนเรื่อยๆ ตามความเจริญ ตามประชาชน                      
 ตามอุตสาหกรรม  บริษัทอีสทวอเตอรก็จะขอน้ําใชจากกรมชลประทานไดทุกอาง อางแรกคือ
 ดอกกราย  อางท่ีสองคือหนองปลาไหล อางท่ีสามคือคลองใหญ และสุดทายป ท่ีแลวไดจาก
 ประแสร 80 ลาน  เพราะฉะนั้นอีส ทวอเตอรคือผูบริหารจัดการน้ําตัวจริง เสีย งจริง                         
 น้ําในจังหวัดระยองท้ังหมดท่ีเก็บไวในอาง  ใครจะใชตองผานอีส ทวอเตอรๆ ลงทุนซ้ือน้ําจาก
กรมชลประทานคิวละ 50 สตางค  แลวนํา ไปขายคิวละ 10 บาท 15 บาท แลวแตระยะทาง
เดินทอใกล ไกล  สถานะของบริษัทอีส ทวอเตอ รไมใชรัฐวิสาหกิจ มีการประปา ถือหุน   
ประมาณ 25-30 % นอกจากนั้นก็เปนเอกชนท่ัวไป เปนบ ริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย
กระทรวงมหาดไทย เปนผูกําหนดทิศทาง กําหนดบอรดบริหารของบริษัทอี สทวอเตอร นี่คือ
ขอมูลของอีส ทวอเตอร ซ่ึงถานําน้ําไปขายท่ีชลบุรี พัทย า หรือไปขายท่ีไหน ตองผานบริษัท
อีสทวอเตอรท้ังหมด ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ .กนกวรรณ  เบญจาทิกุล   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉัน              
  นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๑ อําเภอแกลง 
  จากการท่ีองคการบ ริหารสวนจังหวัดระยองไดสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการสืบสาน
  ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงปนี้ไดใหการสนับสนุนเปนปท่ี 4 แลว                         
  ขอประชาสัมพันธงานนะคะ การจัดงานระหวางวันท่ี 26- 28 ธันวาคม 2558                  
  ในวันท่ี  26 ธันวาคม 2558  เราจะมีประเพณีหมผาองคพระเจดียศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีเปดชวงเย็น  
  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2558  ชวงเชาจะมีพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจาตากสิน                           
  มหาราช  ท่ีวัดราชบัลลังก หรือวัดทะเลนอย  ขออนุญาตประชาสัมพันธ เพ่ือนสมาชิกสภาฯ 
  ทุกทานทราบ  และขอเชิญรวมงาน ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.พายัพ  ผองใส ครับ 

ส.อบจ.พายัพ  ผองใส กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม               
นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขตอําเภอ เขาชะเมา                   
ผมมีเรื่องแจงเพ่ือทราบ เก่ียวกับการแขงขันกี ฬาแหงชาติท่ีจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงเริ่ม                   
การแขงขันตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2558 เปนตนมา ทางคณะนักกีฬาของจังหวัดระยอง                
ไดเดินทางไปรวมการแขงขันภายใตการสนับสนุนงบประมาณขององคการบริหา รสวนจังหวัด
ระยอง ซ่ึงไดผานสภา ฯ และไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว การแขงขันตั้งแตวันท่ี                             
10 ธันวาคม 2558 จนถึงวั นนี้  จังหวัดระยองไดรับเหรียญรวม ๓๔ เหรียญ แยกเปน                
เหรียญทองจํานวน ๕ เหรียญ  เหรียญเงินจํานวน ๙ เหรียญ  และเหรียญทองแดงจํานวน      
๒๐ เหรียญ ขณะนี้อยูในลําดับท่ี 25 ของประเทศ  ทานนายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง               
ทานวิเชียร แสงวงษกิจ ไดมอบใหผม ตําแหนงเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง                      
เปนตัวแทนกลาวขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และทุกทานท่ีมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกีฬาของจังหวัดระยองในครั้งนี้ และในอนาคตตอไป ขอบคุณครับ 

 

 

  นายเศรษฐา... 



- ๒๔ – 

 
นายเศรษฐา ปตุเตชะ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับ 

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผมนายเสนาะ  ยมหา  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๓ อําเภอบานคาย ผมขอสอบถามผานทาน
ประธานสภาฯไปยังผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของแจงเพ่ิมเติมในเรื่องเก่ียวกับ บําบัดทุกข บํารุงสุข 
สรางรอยยิ้ม เพ่ือประชาชน (อบจ.พบประชาชน) วันท่ี 23 ธันวาคม 2558  ครับ ผมไมทราบ
ขอมูลเทาท่ีควร  วามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบาง หรือเปลา  กิจกรรมท่ีทําอยูเหมือนเดิมหรือ
วาอยางไรครับ ขอบคุณครับ    

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ           

นายปยะ ปตุเตชะ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                            
นายก อบจ.    กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 23 ธันวาคม 2558                            

ผมเรียนวาเรื่องนี้เวลาท่ีเราออกหนวย อบจ . พบประชาชน เราจะใหจังหวัดเปนผูกําหนด คือ 
ทานผูวาฯ ซ่ึงทานอาจจะมอบหมายบุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน  เขาจะกําหนดวาเขาจะ ออก
หนวยเคลื่อนท่ี บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม ใหประชาชนเม่ือไร เราจะนําหลักของเขามา
และจัดรวมเปนโครงการ  อบจ. พบประชาชน  ซ่ึงทานส มาชิกสภาฯหลายทานไมคอยแฮปป   
ผมเองก็ไมคอยแฮปปครับ  แตผมยังยืนยันวาจะจัดรวมกับจังหวัดนะครับ ทานสมาชิกสภาฯ 
อาจจะคิดวาทําไมเราไมจัดเอง ไมทําเอง ถาเราจัดเอง เราไปหนวยเดียวก็ตองไปรบกวนกํานัน
ผูใหญบาน เพราะฉะนั้นผมเรียนวาเวลาจังหวัดทํามาแลวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ไมรูจะทํา
อยางไรเพราะเราตามจังหวัด บางทีทานผูวาฯไมวาง  บางทีเปลี่ยนสถานท่ีบาง อะไรแบบนี้ 
เรามีหนาท่ีปรับแผน ใหตรงกัน แตสิ่งหนึ่งท่ีเราจะได คือประชาชนไดประโยชนเพ่ิมข้ึน       
ทานอยาลืมวาผมเปนนายก อบจ. เลือกตั้งมาจากประชาชนท้ังจังหวัด แตผมไมมีอํานาจอะไร 
ผมทํางบประมาณขอความผิดนิดเดียว  ตองมาขออํานาจทานแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เชน 
ความกวางผิด 5 เซนติเมตร ผมก็ตองขออํานาจทาน  เจาหนาท่ีผมเขียนผิดนิดหนึ่ง ผมตองขอ
อํานาจทาน ใชอํานาจของสภาฯ ทําอะไรไมได ตองใชอํานาจทานประธานสภาฯ ผานไปยัง
ทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ท่ีทําอยูทุกวันนี้ อํานาจบริหารผมไมมีอํานาจอะไร ผมจะ
จัดซ้ือจัดจ าง ใชกรณีพิเศษ จะหนึ่งบาทหรือหนึ่งสลึง ผมตองขออนุมัติผูวาฯ ผมก็ประสาน   
ทุกอยางเพ่ือประโย ชนสูงสุดของจังหวัดเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต  ท่ีบางครั้ง   
ทานอาจจะไมเห็นดวย แตวิเคราะหแลว เราเคยถาม เราเคยไป แตใหเขารูวาตอนนี้อํานาจเรา
ไมมี จะจั ดงานลอยกระทงก็ทําไมได จะจัดงานกินปลา จัดงานอะไรทํายากครับ เพราะไมมี
หนวยงานไหนไมโดน สตง . หามนะครับ ผมจึงขอเรียนผานทานประธานสภาฯ  ไปยัง        
ทานสมาชิกสภาฯ วาเราตองประคับประคองไปใหได ขอใหทุกทานเขาใจวาเราทําทุกวันนี้         
เราทําเพ่ือจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 

เพราะเราเกิด... 



- ๒๕ - 
 
เพราะเราเกิดท่ีจังหวัดระยอง  ทานท้ังหลายก็เกิดท่ีจังหวัดระยอง  เพราะฉะนั้นอยางอ่ืนเราอยา
ไปมอง เราประสานอะไรไปไมไดเลย  เขาจะมีคนมาบอกอันนี้ทําไมได แตเราจะทําอยางไร    
เม่ือไมไดก็คือไมได แจกอุปกรณกีฬาในวันพบประชาชน สตง . ท่ีมาพบผมบอกวาวันนี้                 
ไมใชวันกีฬา วันนี้เปนเรื่องของคุณไปพบประชาชน ไมไดใหเอาอุปกรณกีฬาไปแจก ทานจะทํา
อยางไรครับ เขาไมเขาใจระบบบริหารหรอกครับวาไหนๆเราไปท้ังที นําถุงยังชีพไปมอบให
ผูสูงอายุ นําอุปกรณกีฬามอบใหโรงเรียน ไปใหนักกีฬา  เขาบอกวาคนละงาน วันพบประชาชน
คุณจะเอาอุปกรณกีฬาไปแจกไดอยางไร เขาบอกไมได เราจะไปฝนทําไมครับ ผมจึงขอเรียนวา
ทุกอยางตองคอยๆปลอยไปเรื่อยๆ  เพราะเราไมสามารถทําอะไรไ ด คือเราไมรูจะอธิบาย
อยางไร เม่ือเขาไมเขาใจก็คือทําไมไดก็ทําไมได อยางเชนทานบอก ไปทัศน ศึกษา แตเม่ือจัด
ทัศนศึกษาโดนไลออกมาก่ีคนแล วครับ เพราะฉะนั้นทุ กสิ่งทุกอยางเราอยูในขอบจํากัด        
ในอํานาจหนาท่ีท่ีเราอยู สวนตรงไหนชี้แจง สตง. ชี้วาไมถูก ทานรูไหน สรุปเรื่องจบท่ีใคร ผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูชี้ขาดครับ  ถาทานเห็นดวยกับ  สตง. เราเสร็จ เราตองจายเงินคืนนะครับ
ถือวายุติ ถาเห็นดวยกับ อบจ. หรือทองถ่ิน เรื่องจบครับ  เพราะฉะนั้นผมถึงเรียนวาเราเขาใจ
ในการพบประชาชน แคเราไปออกเอารายละเอียด อะไรท่ีเรามีเราทํา พูดยังไมมีเวลาพูดเลย
ครับ แตบางทีเราตองอาศัยจังหวะท่ีจะพูดกอนหรือพูดหลั งดี บางทีผูวาฯมาชาเราก็ตองพูด
กอน ตองวิเคราะหสถานการณตามสถานการณจริง บางทานมาจัดระเบียบครับเขาแถวให
ผูสูงอายุมารับถุงยังชีพ ผมถามหนอยครับเขาเดินมา บางทียังเดินไมไหวเลยครับ ผูนําชุมชนไป
รับมาจากบานเพ่ือมารับถุงยังชีพ หนัก 5 กิโลกรัม พอรับไปแล ว ก็ยกไมไหว นี่คือเรื่องจริงท่ี
เกิดข้ึน วิ เคราะหแลวผมไมทํานะครับแบบนี้ เพราะวาเขาไมรูแตเรารูเพ ราะเราอยูกับ
ประชาชน เรารูวาอะไรควรเร็ว อะไรค วรชา อะไรควรได อะไรควรไมได ขอใหทานสมาชิก
สภาฯอดทนแลวก็ดํา เนินการไปตามนี้ เขาวาอยางไร เราวาตามเพียงแ ตเราปรับตัวเร็วหนอย  
ทานวางทานก็ไป  แตผมอยากใหทานไป ไปเห็นดวยกัน อะไรท่ีไมดีนํามาปรับปรุง เปนเรื่อง ใน
อนาคตท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  ผมกําลังคิดอยูว ามันจะเปลี่ยนแปลงอยางไร เชน วันนี้ท่ี
เรารอโครงการพระราชดําริ ซ่ึงเรารอเงินจากกองทุนไฟฟาฯ ท่ีจะพัฒนาดอกกรายใหเปนศูนย
เรียนรู  มีปศุ สัตว มีอะไรตางๆอยูในนั้นครบ เรากําลังทําโครงการ ท่ีเปนประโยชน เชน 
โครงการไกไข ในอนาคตเราจะ มีเด็กนักเรียนประมาณ 10,000 คน เด็กกินไข วันละ     
1 ฟอง เรามีศูนยขยะ ตอไปข ยะใหนํามาคัดแยก เอาไขไปแลกขยะ หรือแมแต อบจ .          
พบประชาชน  สิ่งท่ีเห็นชัดเจนก็คือ ไขราคาถูก  ผมไปท่ีไหนยังชมเชย ส .อบจ. พ้ืนท่ีซ้ือไขฟอง
ละ 2 บาทหรือ 3 บาท ไปขายฟองล ะ 1 บาท ขายดีมากเพราะขายขาดทุน และคนก็ซ้ือ
เขาคิวตอแถวไมนานก็หมด  เพราะราคาตลาดฟองละ 2.80 บาท ทานนําไปขาย ฟองละ 1 บาท 
ประชาชนรูว าไขฟองละบาทเขาแถวกัน เต็มไปหมดครับ จํากัดดวยหามซ้ือเกินเทาไรตอคน        
ทุกคนพรอมใจ กันมาเขาคิวเพราะทุกคนเขากินไขถูกท่ีสุด โปรตีนดีท่ีสุด ทานสมาชิกสภาฯ         
ก็ขาดทุนดีท่ีสุด เพราะซ้ือ 3 บาท มาขาย 1 บาท สิ่งเหลานี้ท่ีเราเห็น เราก็เก็บมาดูวา ทํา
อยางไรประชาชนถึงจะไดประโยชน เพราะฉะนั้น  ผมคิดวา อบจ . พบประชาชนกับจังหวัด
เคลื่อนท่ี หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน  ก็ตองไปดวยกันอ ยูอยางนี้
เสียกอนสักพักหนึ่ง เม่ือทานพรอมท่ีจะเลือกตั้ง กําหนดแนนอนวาจะเลือกวันนั้น วันนี้ ทานจะ
หาเสี ยง ทานจะทําอย างไร คอยมาคิดกันในวันขางหนา ตอนนี้ก็เดินตามนี้ไปกอนนะครับ 
ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานขอบคุณครับ 
 
 

นายเศรษฐา... 



- ๒๖ - 
  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม   
ประธานสภาฯ   ถาไมมี  เชิญเลขานุการสภาฯ อานปดประกาศประชุมสภาองคการบริหารสวน
 จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป 2558  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการ
เลขานุการ สภาฯ   บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจําป 2558  ตามท่ีสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
    สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป 2558  มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแตวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
  เปนตนมา และเรียกประชุมสภา องคการบริหา รสวนจังหวัด ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ 
  ประจําป 2558  ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑) เพ่ือพิจารณาในวงงานตามอํานาจหนาท่ีอันเปนประโยชน
  สูงสุดตอประชาชนและองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  นั้น  บัดนี้ สภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยองไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
  องคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 
  จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป 2558
  ตั้งแตวันท่ี 2๒ ธันวาคม 2558  เปนตนไป  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ                   
  ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองค การบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ผมขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม  เพ่ือสรางสรรค 
ประธานสภาฯ ความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ  ในการดําเนินกิจการขององคการ  

บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโ ยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชนและทองถ่ินของเรา                 
และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ        

เลิกประชุมเวลา  ๑6.๓๐ น.   

    
 

(ลงชื่อ)                   ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 

 


